

## เอกสารคำชี้แจงอาสาสมัคร (สำหรับครูคืนถิ่น)

เรียน ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม

เนื่องด้วยข้าพเจ้าอาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก สังกัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และคณะ กำลังดำเนินการวิจัยเรื่อง เรื่อง “การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของครูคืนถิ่นระดับเครือข่ายอีสานตอนล่าง” โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย (1) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของครูคืนถิ่นระดับเครือข่ายอีสานตอนล่าง (2) เพื่อประเมินแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของครูคืนถิ่นระดับเครือข่ายอีสานตอนล่าง (3) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะดิจิทัลก่อนและหลังการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลของครูคืนถิ่นระดับเครือข่ายอีสานตอนล่าง (4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของครูคืนถิ่นระดับเครือข่ายอีสานตอนล่าง

ท่านอาจจะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ แต่ข้อมูลที่ได้จะมีประโยชน์ในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลของครูคืนถิ่น

ขอให้ท่านอ่านเอกสารคำชี้แจงอาสาสมัครนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน หากสงสัยหรือไม่เข้าใจรายละเอียดตรงใด ท่านสามารถขอคำชี้แจงหรืออธิบายเพิ่มเติมจากผู้วิจัยได้จนกว่าท่านจะเข้าใจอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จากนั้นขอความอนุเคราะห์จากท่านในการลงนามแสดงความยินยอมในแบบแสดงความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยการแสดงความยินยอมด้วยวาจา

หากท่านตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยจะขอแจกแบบสอบถามแบบสอบถามความคิดเห็นการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับครูคืนถิ่นจำนวน 2 ชุด รวม 5 หน้า 43 ข้อ ซึ่งเป็นข้อคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็นการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับครูคืนถิ่น และแบบประเมินสมรรถนะดิจิทัล ผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถามและแบบประเมิน ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือสถานที่ที่ท่านสะดวกหรือรู้สึกปลอดภัย โดยใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามไม่เกิน 5 นาที

ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามและแบบประเมิน ผู้วิจัยจะขออนุญาต เก็บไว้เป็นไฟล์ข้อมูลดิจิทัลด้วยการเข้ารหัสปกปิดข้อมูล และจะดำเนินการทำลายข้อมูลภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย หากท่านรู้สึกอึดอัด หรือรู้สึกไม่สบายใจกับบางคำถาม ท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามเหล่านั้นได้ รวมถึงท่านมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมวิจัยหรือถอนตัวออกจากการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อตัวท่านแต่ประการใด

ข้อมูลในการสอบถามจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล แต่จะรายงานผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้นและจะดำเนินการทำลายข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
โดยในการวิจัยครั้งนี้ ท่านจะไม่ได้รับค่าตอบแทน และท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

**หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัย โปรดติดต่อได้ที่ อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก** อาจารย์  
ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร 081-8794742

หากท่านได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้หรือต้องการทราบสิทธิของท่านขณะเข้าร่วมการวิจัยนี้  
สามารถติดต่อได้ที่ “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” สถาบันวิจัยและ  
พัฒนา 186 หมู่ 1 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร. 044-514603 อีเมลล์:  
ethics@srru.ac.th

ขอขอบพระคุณอย่างสูง

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก)

หัวหน้าโครงการวิจัย